



สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
สุขภาพแห่งชาติ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

เรื่อง แนวปฏิบัติในการป้องกันการติดโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (ฉบับที่ ๑)

ตามที่ปรากฏข้อเท็จจริงเป็นที่ประจักษ์ว่า บัดนี้มีผู้ได้รับการวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แล้ว เป็นจำนวนมากและโรคดังกล่าวยังได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปยังหลายประเทศในภูมิภาคต่างๆ ของโลก สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จึงจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากร สช. ตลอดจนการดำเนินงานของ สช. และสังคมโดยรวม

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จึงขอให้พนักงานปฏิบัติตน ดังนี้

๑. ติดตามสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 และปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

๒. ไม่นอนูมัติหรืออนุญาตให้พนักงานเดินทางไปหรือผ่าน (Transit) ในประเทศหรือเขตการปกครองที่มีการระบาดของ COVID-19 ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน อิหร่าน อิตาลี มาเลเซีย เวียดนาม อิหร่าน และประเทศกลุ่มเสี่ยงหรือเขตการปกครอง ที่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขจะประกาศเพิ่มเติมในระยะต่อไป เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษตามเหตุผลและความจำเป็นจากเลขาธิการ

๓. พนักงานที่เดินทางไปยังหรือแหวะผ่าน (Transit) ประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19 กลับมาถึงประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็กรณีที่ได้รับอนูมัติหรืออนุญาตให้เดินทาง หรือเดินทางด้วยภารกิจส่วนตัว ให้ผู้นั้นมีหน้าที่ไปรับการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังเชื้อโรค COVID-19 ณ โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอื่นที่มีมาตรฐานในการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังเทียบเท่าในวาระแรกที่สามารถกระทำได้ แล้วรายงานการตรวจดังกล่าวต่อผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้ากลุ่มงาน หรือ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล แล้วแต่กรณี ถ้าหากตรวจพบหรือมีภาวะเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรค COVID-19 ให้ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้ากลุ่มงาน พิจารณาสั่งให้ผู้นั้นหยุดการมาปฏิบัติงาน เพื่อรับการรักษาจนหายเป็นปกติเพื่อเฝ้าดูอาการเป็นเวลา ๑๔ วัน นับจากวันที่กลับมาถึงประเทศไทย โดยไม่นับเป็นวันลา และอาจให้ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้ากลุ่มงานมอบหมายงานให้พนักงานผู้นั้นปฏิบัติในระหว่างที่หยุดเฝ้าดูอาการ

/แนวปฏิบัติ..

แนวปฏิบัติในประกาศฉบับนี้มีขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคและคำนึงถึง สวัสดิภาพ
ความปลอดภัยของพนักงาน ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม หากพนักงานมีข้อสงสัยสามารถสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓



(นายประทีป ธนกิจเจริญ)

เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ